



BỘ CÔNG THƯƠNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2018



THƯ CHÚC MỪNG
NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11/2018

Thân gửi: Các thầy giáo, cô giáo, cán bộ, công chức, viên chức,
người lao động các trường thuộc Bộ

Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2018, thay mặt Ban Cán sự Đảng và Lãnh đạo Bộ Công Thương, tôi thân ái gửi đến các thế hệ thầy giáo, cô giáo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và gia đình lời thăm hỏi sức khỏe, lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Tôi rất mừng được biết, năm học 2017-2018 các trường thuộc Bộ đã có nhiều cố gắng, chủ động, sáng tạo, triển khai nhiều giải pháp để tiếp tục đổi mới trong công tác quản lý, phương pháp dạy học và đã đạt được những kết quả tích cực. Với sự nỗ lực của đội ngũ nhà giáo và sự cố gắng của học sinh, sinh viên, nên chất lượng đào tạo của các trường đã từng bước được nâng cao; các ngành, nghề đào tạo được đa dạng hóa, tập trung đào tạo nghề mũi nhọn, có trọng tâm, trọng điểm của mỗi Nhà trường, đáp ứng nhu cầu của xã hội; nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, hợp tác quốc tế về đào tạo được duy trì và phát triển. Nhiều tập thể và cá nhân các nhà giáo được trao tặng những phần thưởng cao quý. Kết quả đào tạo của các trường đã góp phần to lớn trong việc phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho Ngành. Bộ Công Thương đánh giá cao sự cố gắng và những kết quả đạt được của các trường trong năm học vừa qua.

Tiếp tục thực hiện: Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, đồng thời chủ động tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; tôi đề nghị các thầy giáo, cô giáo, các em học sinh, sinh viên không ngừng nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, tích cực thực hiện chủ trương đổi mới, tự chủ để phát triển, nâng cao chất lượng dạy và học, phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, lập nhiều thành tích mới, góp phần đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao cho Ngành và đất nước.

Chúc các thầy giáo, cô giáo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và gia đình luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Thân ái!

TS. Trần Tuấn Anh
ỦY VIÊN TRUNG ƯƠNG ĐẢNG,
BÍ THƯ BAN CÁN SỰ ĐẢNG, BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG